

## NCLคงเป้ารายได้ปีนี้โต30% Q1เริ่มบุกบ.ย่อยที่สิงคโปร์

NCL มั่นใจรายได้ปีนี้โต 30% เหตุ Q1 เริ่มบุกรายได้บริษัทย่อยที่สิงคโปร์ ลงทุนซื้อหั่วรถลากเพิ่มเป็น 100 คันปีนี้

นายกิตติ พัทธวารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากปีก่อนทำได้ 915.54 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1/58 บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ทรานส์ออฟพอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 22% และจากการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังคาดว่าจะภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะฟื้นตัวช่วยส่งผลให้มีการใช้บริการมากขึ้น

สำหรับปีนี้บริษัทมีแผนเปิดสาขาต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเน้นประเทศในแถบอาเซียน เช่น ประเทศลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการเปิดสาขาแรกที่ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีเป้าหมายหลักต้องการให้ธุรกิจของบริษัทเป็นที่รู้จัก มีโอกาสในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่มากขึ้น และที่สำคัญช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง

ขณะที่ในปีนี้นี้บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศเป็น 20% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้จากภายในประเทศ 10% และต่างประเทศ 90% โดยลงทุนซื้อหั่วรถลากเพิ่มให้ครบ 100 คัน

ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหั่วรถลากแล้วทั้งสิ้น 65 คัน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 70-90 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ลงนามข้อตกลงสัญญา ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ท่าเรือระนอง ซึ่งเป็นท่าเรือรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งทะเลอันดามันและสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมาก โดยการเปิดเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ในครั้งนี้ จะสามารถช่วยประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า และประเทศในแถบฝั่งอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดียลงประมาณ 3 เท่า โดยใช้ระยะเวลาเหลือเพียง 3-5 วัน จากปัจจุบันใช้ระยะเวลาประมาณ 14-21 วัน และท่าเรือระนองสามารถรองรับเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้สูงสุดถึง 5 ลำต่อสัปดาห์ และมีกำลังการขนส่งสูงสุดอยู่ที่ 400 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อลำ

ขณะนี้บริษัทมีเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อยู่ 1 ลำ โดยได้มีการเซ็นสัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แล้วจำนวน 200 ตู้ต่อสัปดาห์ในเดือนเม.ย.นี้ และคาดว่าจะในปีนี้จะมีการเพิ่มเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อีก 1 ลำ ■